



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๙ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ขอให้ศึกษาและประกาศให้ทะเลสาบพัทลุงและลุ่มทะเลสาบพัทลุงเป็นมรดกโลก ขอให้จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ ขอให้กำจัดผักตบชวา ขอให้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ขอให้บริหารจัดการลุ่มน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ขอให้แก้ไขปัญหาคารขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและจัดทำป้ายบอกทาง และขอให้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นต้น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม

กระทู้ถามสดด้วยวาจา

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ**

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

**ประเด็นคำถาม** คือ จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีโรงงานที่เลิกกิจการราว ๑,๙๘๙ แห่ง ซึ่งกระทบกับการจ้างงานราว ๕๐,๐๐๐ คน หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เตรียมมาตรการที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อัตราการใช้กำลังการผลิตต่ำลงอยู่ที่ ๖๓.๗๓ เปอร์เซ็นต์ จะมีมาตรการระยะสั้นและระยะกลางในการแก้ไขปัญหาคืออะไร

**หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน** ตอบชี้แจง

**ประเด็นคำตอบ** คือ โรงงานปิดประมาณ ๑,๖๐๐ โรงงาน ต่อ ๓ เดือน โรงงานเปิดใหม่สูงกว่า โรงงานปิดสองเท่า อัตราการใช้กำลังการผลิต ๖๕ เปอร์เซ็นต์เป็นอัตราปกติ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำให้ค่าการ

ขนส่งต่ำลง ทำให้นักธุรกิจมีกำไรมากขึ้น โครงการที่เป็นโครงการโลจิสติกส์นี้ โดยปกติใช้เวลาประมาณ ๑ ปี ถึง ๑๘ เดือน ก่อนจะเห็นเม็ดเงิน

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

**ประเด็นคำถาม** คือ เหตุใดนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช.จึงออกคำสั่งคสช. ที่ ๓/๒๕๖๒ มากวน พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน และเหตุใดจึงเร่งรีบต่อขยายสัมปทานอีก ๔๐ ปี มีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนดังกล่าว มีปัญหาที่สำคัญคือเรื่องระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑๘ เดือน ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องการให้บริการประชาชนและการบริหารหนี้ของกรุงเทพมหานครจึงได้มีการเสนอ คสช.เพื่อออกคำสั่งเพื่อจะหาแนวทางที่จะเร่งรัดให้เกิดขึ้น ประเด็นการต่อสัมปทานต่อไปอีก ๓๐ ปี

## ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในเหตุการณ์ลอบโจมตีชุดรักษาความสงบหมู่บ้านที่ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

**ประเด็นคำถาม** คือ หน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการดำเนินการเร่งรัดติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร และมีมาตรการใดเสริมความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความสงบหมู่บ้านเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางหลบหนีลาดตระเวนค้นหาผู้ต้องสงสัย และรวบรวมวัตถุพยานจากสถานที่เกิดเหตุ ปลอกกระสุน รอยเลือดเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และสารพันธุกรรมของคนร้าย โดยผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและวัตถุพยานสามารถระบุบุคคลได้ ๕ ราย เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับแล้ว ๒ ราย และพบว่าเหตุการณ์นี้มีการใช้อาวุธหลายประเภท จำนวน ๒๕ กระบอก ซึ่งเป็นอาวุธที่ได้ใช้ก่อเหตุมาแล้วจำนวนมากถึง ๖๕ คดี ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า ๑๐๐ คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรม และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนในเรื่องของการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับรูปแบบชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน เสริมกำลังเจ้าหน้าที่หลักเข้าไปเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งหากเกิดเหตุการณ์สามารถแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือต่อกำลังในบริเวณโดยรอบได้อย่างทันที่ มีการฝึกซ้อม มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุ

พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร และการจัดทำแผนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร มีการกำหนดให้ตั้งด้านตรวจร่วม ๔ ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงมีการสร้างการรับรู้กระบวนการมีส่วนร่วม ประชาชนผ่านเวทีสภาสันติสุขเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อปัญหาในพื้นที่

จากนั้น **ประธานสภาผู้แทนราษฎร** ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ

### กระทู้ถามทั่วไป

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง ให้ทบวงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ซึ่งปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐** (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

**นายบุญลือ ประเสริฐโสภ** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ กรณีกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า โดยให้เอกชนรายหนึ่งเข้ามาเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า จะทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ลดต่ำกว่าร้อยละ ๕๑ หรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันรัฐส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเข้ามามีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนกำลังการผลิตของรัฐโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเพียงร้อยละ ๓๗ และลดลงไปเรื่อย ๆ รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

**นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ ประเด็นกำลังการผลิตต่ำกว่าร้อยละ ๕๑ รัฐมีกลไกการบังคับไม่ว่าใครเป็นผู้ผลิตก็ตามจะต้องขายผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น คือรัฐเป็นผู้ซื้อได้รายเดียว และโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตที่เป็นเอกชนนั้นจะต้องผ่านการประมูล ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รัฐมีการเร่งรัดการเพิ่มกำลังผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอนาคต เช่น การเร่งให้เกิดโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทดแทนความมั่นคงของไฟฟ้าทางภาคใต้

### ๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

**นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมาตรการจะดำเนินการ กำหนดพื้นที่ระหว่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตพื้นที่อนุรักษ์ และเขตพื้นที่ทำกินของประชาชนให้ชัดเจนอย่างไรบ้าง กระทรวงฯ มีมาตรการหรือแนวทางร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น ในดินเพื่อแก้ปัญหาป่าพรุควนเคร็งอย่างไร และมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างไร รวมถึงจะตรวจสอบผู้ถือครองครองที่ดินย้อนหลังอย่างไร

**นายวราวุธ ศิลปอาชา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ  
**ประเด็นคำตอบ** คือ การบริหารจัดการน้ำบริเวณป่าพรุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ปัจจุบันมีน้ำอยู่ในป่าพรุประมาณ ๓๐ เซนติเมตร การที่จะบริหารจัดการน้ำของป่าพรุร่วมกับหน่วยงานอื่นนั้น หากหน่วยงานใดเข้าไปทำประโยชน์ให้กับเกษตรกรก็ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศด้วย และคำนึงถึงหลักการของเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยที่ประกาศเป็นเขตห้ามล่า ในระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบันได้มีการดำเนินคดีในส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ๔๙ คดี ส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ได้ดำเนินคดี ทั้งหมด ๓๘ คดี

### ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินของประชาชน

**นายจาริก ศรีอ่อน** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาช้างที่ทำร้ายชีวิตประชาชนและเรือกสวนไร่นาอย่างไร มีการก่อสร้างคูกั้นช้างที่ไหนบ้าง อย่างไร

**นายวราวุธ ศิลปอาชา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า โดยสร้างเสริมโป่งธรรมชาติ การจัดทำโป่งเทียม การปลูกพืชอาหารช้าง การปรับปรุงทุ่งหญ้า ปรับปรุงและเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำขนาดย่อย ทำชะลอน้ำเพื่อทำให้บ้านของช้างอุดมสมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ช้างอยากกลับไปอยู่บ้านของตัวเอง กระทรวงฯ ให้ความสำคัญทั้งช้างและคน พยายามหาสมดุลระหว่างความเป็นอยู่ของช้างและความเป็นอยู่ของคน ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด การสร้างรั้ว สร้างคูกั้นที่ปลอดภัยแล้วช้างก็หาวิธีข้ามมาได้ การใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Smart early warning system) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กระทรวงกำลังดำเนินการ คือการใช้คนรู้ก่อนว่าช้างจะมาที่ไหนผ่านจุดกล้อง และให้คนไปเตือนช้างกลับเข้าป่า ในขณะที่เดียวกันก็ได้เร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อให้บ้านของช้างมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามลำดับที่ ๓ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

### ๔. กระทู้ถาม เรื่อง การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

**นางอนุรัักษ์ บุญศล** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด กระทรวงจะมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างไรกรณีมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการเรื่องการขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นเรื่องแรก ได้ทำการสำรวจความต้องการของเกษตรกร จำนวนประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ รายเศษ ในระยะแรกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งโครงการในระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ จนถึงปี ๒๕๕๙

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ๗๓,๓๐๘ ราย ในขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อมาระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เสนอโครงการระยะที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ รายเศษ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ รายเศษ คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ส่วนประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีงบประมาณหรือบุดหนุนหรือไม่นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ใช้งบประมาณของตนเองขยายเขตให้ทั้งสิ้น โดยมีเกณฑ์คือเมื่อคิดรายจ่ายเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งต้องไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๗.๑, ๗.๒, ๔.๑ และ ๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

### ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลำดับ คือ

**๑. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง** (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นกรรมการแทน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

**๒. ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง** (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เป็นกรรมการแทน นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์

**๓. ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว** (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม

ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขออนำกระบวนการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘๖ โดยอนุโลม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

เมื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมการ ได้แถลงหลักการและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๙ คน เพื่อยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ พ.ศ. .... โดยกำหนดให้พิจารณาร่างให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน บัดนี้ได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับดังกล่าวเสร็จแล้วซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง ๔ ส่วน ดังนี้ ๑. บททั่วไป ๒. หมวด ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม ๓. หมวด ๒ จริยธรรมอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมการ และ ๔. หมวด ๓ การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม มีสมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเนื้อหาตามข้อ ๔ ที่กำหนดให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานราชการ

ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่สมาชิกและกรรมการด้วย ตามมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการการฯ และกรรมการการฯ ตอบชี้แจงในประเด็นที่มาของ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมได้อิงรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๒๑๙ ที่ได้กำหนด มาตรฐานทางจริยธรรมไว้ และการให้บังคับใช้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จากนั้นที่ประชุม ได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ

ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๔๒๐ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มีงดออกเสียง ไม่มี และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๙ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายนิยม เวชกามา                  | ๒. นายขจิตร์ ชัยนิคม              |
| ๓. นายนิรมิต สุจารี                 | ๔. นางมนพร เจริญศรี               |
| ๕. นางผ่องศรี แซ่จิ่ง               | ๖. นายตะนัย มะหิพันธ์             |
| ๗. นายชลน่าน ศรีแก้ว                | ๘. นายทศพร เสรีรักษ์              |
| ๙. นายสุรสาธิต ผาสุก                | ๑๐. นายจिरายู ห่วงทรัพย์          |
| ๑๑. นางสาวนพร โสมทองแดง             | ๑๒. ศาสตราจารย์โกวิท พวงงาม       |
| ๑๓. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์    | ๑๔. นายภิญโญ นิโรจน์              |
| ๑๕. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์           | ๑๖. นางสาวธนิภานต์ พรพงษาโรจน์    |
| ๑๗. นายรณเทพ อนุวัฒน์               | ๑๘. นายเสถียร เผือกประพันธ์       |
| ๑๙. นายสุชาติ อุษามณี               | ๒๐. รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ |
| ๒๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ | ๒๒. นายธีรชัย พันธุ์มาศ           |
| ๒๓. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม            | ๒๔. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์     |
| ๒๕. นายสมักร ป้องวงษ์               | ๒๖. นายฐิตินันท์ แสงนาค           |
| ๒๗. นายสุกิจ อัดโปกรณ์              | ๒๘. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์         |
| ๒๙. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม              | ๓๐. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ         |
| ๓๑. นายศุภชัย ใจสมุทร               | ๓๒. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา        |
| ๓๓. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม           | ๓๔. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์         |
| ๓๕. นายนิกร จำนง                    | ๓๖. พลตำรวจตรี อภิชัย ศรีโสภิต    |
| ๓๗. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา          | ๓๘. นายสุภดิช อากาศฤกษ์           |
| ๓๙. นายวีระชัย คล้ายทอง             |                                   |

กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน



